



ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะการปฏิบัติงานนอกแบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาใน  
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Early Admissions)

ตามที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Early Admissions) นั้น บัดนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะการปฏิบัติงานนอกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะการปฏิบัติงานนอกแบบการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Early Admissions) จำนวน 50 คน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะการปฏิบัติงานนอกแบบมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงมาแสดงในวันที่ 16 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 09.30–10.30 น. ณ สำนักงานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้น 2 อาคารเลิศ อรุณยานันทน์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะการปฏิบัติงานนอกแบบเพิ่มตามลำดับคะแนนจนครบตามจำนวนที่ประกาศรับ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. และให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะการปฏิบัติงานนอกแบบเพิ่มมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. (ถ้ามี) และให้ถือเป็นอันสิ้นสุดกระบวนการในการคัดเลือก และจะไม่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะการปฏิบัติงานนอกแบบเพิ่มอีกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ พรรณชลัท สุริโยธิน)

รองคณบดี

รักษาการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์